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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
สมัยสามัญประจำป สมัยสามัญที่ 4/๒๕๖3 
วันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖3 เวลา  ๑0.๐๐ น. 

ณ หองประชุมอาภากร สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
 

ผูมาประชุม 
๑. นายสมควร  เทวชู   ตำแหนงประธานสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
๒. นายธนญชัย พิเชียรนวกุล   ตำแหนง รองประธานสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
๓. นายทวีศักดิ์  พิมลรัฐ   ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
๔. นายชัยพร  พันธุเมธาฤทธิ์   ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
๕. นายสุชาติ  พันธุสถิตยวงศ   ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
๖. นายมงคล  เชี่ยวชาญวุฒิวงศ  ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
๗. นายประสิทธิ์  เหลืองเพชรงาม  ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
๘. นางอรวรรณ  พันธุสถิตยวงศ  ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
๙. นายอดิสรณ  ภาสพานทอง  ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
๑๐.นายอภิชาติ  จีนโดน   ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
๑๑.นายสมชาย  ณะชำนาญ   ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
๑๒.นายจิรวฒัน โพธารส            ตำแหนงเลขานุการสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายปานนท วงศทิพยพันธ  ตำแหนงปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ปฏิบัติหนาท่ี 

นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต 
๒. นางจิราภรณ  ชุมจินดา   ตำแหนงหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
3. นายวิรัช  กุญแจทอง   ตำแหนงนักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน 

ผูอำนวยการกองการศึกษา 
4. นายอุกฤษ  มอดตะคุ   ตำแหนงหัวหนาฝายการโยธา  รักษาราชการแทน 

ผูอำนวยการกองชาง 
5. นายวิรัตน  เชื้อชั่ง   ตำแหนงสัตวแพทยชำนาญงาน รักษาราชการแทน   

ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
6. นางสาวพรทิพย  วณีรัตน   ตำแหนงหัวหนาฝายพัฒนารายได 
7. นางสาวกุลยา  สุวรรณนิกขะ  ตำแหนงเจาพนักงานธุรการชำนาญงาน  
8. นางดวงพร  เพชรพิรุณ   ตำแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 
9. นางสาวจันทรทรา  ฐานธานี  ตำแหนงผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 
10. นางสาววีกมล  แงเจริญกุล  ตำแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
11. นายคัมภีร  รังคะกนก   เจาหนาท่ีควบคุมเครื่องเสียง 
 
     .............................................................. 
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เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น. 
เลขานุการสภาฯ  บัดนี้  ไดเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต สมัยสามัญประจำป  สมัยสามัญท่ี 

4/2563  วันจันทรท่ี 30 พฤศจิกายน 2563  เม่ือสมาชิกฯ มาครบองคประชุมแลว  ขอเรียน
เชิญประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระตอไป ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ  สวัสดีครับทานปลัดฯ ปฏิบัติหนาท่ีนายกฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขาราชการ และ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน  การประชุมในวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต   
สมัยสามัญประจำป  สมัยสามัญท่ี 4/2563 วันจันทรท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุม
อาภากร  สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
1.1 การยาย/รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังสองศูนยไปอยูอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 
มาบอำมฤต (อาคารหลังใหม)  ทุงน้ำใส ขอเชิญกองการศึกษาชี้แจงครับ 

นายวิรัชฯ    เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายวิรัช กุญแจทอง  นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอำนวยการกองการศึกษา  ทางกองการศึกษาไดประชุมรวมกับคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 2 ศูนย  เม่ือการประชุมครั้งท่ีแลวทางสภาฯ ไดสอบถามวายายไดเม่ือไร  เราคิดวาจะ
เปนปหนา ซ่ึงมันมีระเบียบอยู ข้ันตอนแรกตองประชมุคณะกรรมการบรหิารศูนย และนำเขาแจง
ใหท่ีประชุมสภาฯ ทราบ หลังจากนั้นก็ทำประชาพิจารณ จึงจะดำเนินการยายได เราก็ได
ดำเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบการโอนยายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ขอแจงใหทราบครับ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
นายจิรวัฒนฯ    เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายจิรวัฒน  โพธารส  ในฐานะเลขานุการสภาฯ ตาม

เอกสารท่ีทุกทานไดรับเก่ียวกับการยายและรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ข้ันตอนนะครับ 
  1. เราตองจัดทำเวทีประชาคมเพ่ือสำรวจความเห็นและมติท่ีตองการ คือยายแนนอน   

แตมติตองการแบบไหน 
  2. จัดทำแผนการยายโดยกำหนดวันยายศูนยเด็กเล็กใหชัดเจน 
  3. คณะกรรมการศูนยเด็กเล็กนำเรื่องเสนอตอหนวยงานตนสังกัด คือ เทศบาลตำบล

มาบอำมฤต เพ่ือใหนายกเทศมนตรีนำเขาสูสภาทองถ่ิน 
  4. เม่ือสภาทองถ่ินเห็นชอบก็จัดทำประกาศยายครับ  
  ข้ันตอนก็มีเพียงเทานี้นะครับ  การทำประชาคมมีคนเขาใจผิดจริง ๆ คือการรับฟงความ

คิดเห็น  ถาเปนประชามติคือตองเลือก ซาย หรือ ขวา ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ 1.2 ความคืบหนาการดำเนินการกอสราง ทางลอดรถไฟ (Underpass Box) กม.421+595  

ขอเชิญทานปลัดฯ ปฏิบัติหนาท่ีนายกฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ปลัดเทศบาลฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหนาท่ี

นายกฯ สืบเนื่องจากมีการลือกันวาโครงการถนนลอดใตทางรถไฟยกเลิก  ผมจึงไดทำหนังสือ
สอบถามไปทางการรถไฟ  ซ่ึงไดตอบกลับมาวายังมีการกอสรางอยูเหมือนเดิมแตรูปแบบท่ีเสนอ
ในท่ีประชุมท่ีผานมาคือเปนถนน 4 เลนสลอดใต ปรากฏวาพ้ืนท่ีเดิมท่ีกำหนดไวมีปญหาสำรวจ
แลวเปนพ้ืนท่ีหินตลอดแนวจึงทำใหการรถไฟตองสำรวจจุดใหม ปรากฏวาจุดใหมอยูประมาณ
สนามเปตอง ชวงรานลาบอีสาน  จากเดิม 4 เลนสจะเหลือ 2 เลนส เนื่องจากถาเปน 4 เลนสจะ
เสียผิวจราจรตรงบริเวณนั้นไป  ซ่ึงวัตถุประสงคเดิมท่ีเราตองการคือจะใหรถมอเตอรไซด         
รถซาเลงผาน  ซ่ึง  2 เลนสก็มีความเพียงพอตอความตองการในจุดนั้น  ถาเขาออกแบบ
เรียบรอยทางการรถไฟและบริษัท ชิโนทัยฯ  จะนัดเทศบาลและผูนำชุมชนตาง ๆ เพ่ือดูจุด
บริเวณท่ีจะทำการกอสรางอีกครั้งหนึ่ง  นำเรียนเพ่ือทราบ  ขอบคุณครับ   
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ประธานสภาฯ 1.3 รับโอนพนักงานเทศบาลนางสาวพรทิพย  วณีรัตน  ตำแหนงหัวหนาฝายพัฒนารายได 
สังกัดกองคลัง  ขอเชิญคุณพรทิพยฯ ครับ 

นางสาวพรทิพยฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวพรทิพย  วณีรัตน  ยายมาจาก อบต.คลองวาน   
จ.ประจวบคีรีขันธ  มาดำรงตำแหนงหัวหนาฝายพัฒนารายได กองคลัง ตั้งแตวันท่ี 5 ตุลาคม 
2563  ขอบคุณคะ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจำป  

พ.ศ. ๒๕๖3  ลงวันท่ี  24 กันยายน  ๒๕๖3  สมาชิกทานใดมีขอสงสัยสอบถามไหมครับ  ถาไม
มีขอใหยกมือรับรองรายงานการประชุมครับ 

มติท่ีประชุม  มติรับรองดวยเสียงเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม  
    -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 

๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขอเชิญทานปลัดฯ ปฏิบัติหนาท่ีนายกฯ เปนผูรายงานครับ 
เชิญครับ 

ปลัดเทศบาลฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหนาท่ี
นายกฯ  ผมขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต ดังนี้ 

  ตามท่ี นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต  ไดแถลงนโยบายในท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ใน
วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ เพ่ิมเติมถึงปจจุบันมาตรา ๔๘  กำหนดนโยบายการ
บริหารราชการทองถ่ินไวโดยแบงการดำเนินการเปน ๒ ระยะ  คือ ระยะเรงดวนท่ีจะเริ่มดำเนินการในปแรก และระยะการ
บริหารทองถ่ิน ๔ ป  เพ่ือใหมีการพัฒนาอยางมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังตอไปนี้ตามลำดับดังนี้  
  ๑.นโยบายเรงดวน จะเริ่มดำเนินการในปแรก 
  ๑.๑ แกปญหาวิกฤติภัยแลง ปญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค รวมไปถึงน้ำประปาท่ีประชาชนในเขตเทศบาล
เดือดรอน 
  ๑.๒ เรงปรับปรุงฟนฟูตลาดสดเทศบาลมาบอำมฤตใหไดรับรางวัล ๕ ดาว  
  ๑.๓ เรงสรางถนนคอนกรีต ๔ เลน ถนนวงศวานิช จากทางรถไฟถึงสามแยกวัดมาบอำมฤต 
  ๑.๔ ยายงานทะเบียนราษฎร จากอำเภอปะทิวกลับมาท่ีสำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
  ๑.๕ ปรับปรุงพัฒนาทีมกูภัย และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ใหมีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพสูง ทันสมัย พรอมปฏิบัติหนาท่ีตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
  ๑.๖ สงเสริมสรางทรัพยากรมนุษยประชาชนในเขตเทศบาลใหมีศักยภาพความพรอมท่ีจะรองรับการท่ี
ประเทศไทยจะมีการเปดตัวเขาสูระบบประชาคมอาเซียน (AEC) หรือ Asian Community  ในปพ.ศ.๒๕๕๘ 
  ๑.๗ วางรากฐานใหชาวเทศบาลตำบลมาบอำมฤต รวมมือและประสานงานกับผูนำองคกรทุกภาคสวน 
ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาล 
  ๑.๘ เนนสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลใหดีกวาเดิมในกลุมผูสูงอายุ สตรี แมบาน 
รวมถึงกลุมเด็กและเยาวชน 
  ๑.๙ เนนสงเสริมดูแลพัฒนาการเด็กในครรภมารดา ถึงอายุ ๖ ป  เปนกรณีพิเศษ  เพราะใชงบประมาณ
นอยแตผลลัพธสูง  ในดานสติปญญา (IQ) และอารมณ (EQ) 
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  ๑.๑๐ ปรับปรุงแกไขสภาพสิ่งแวดลอมและงานสาธารณสุขใหใหเปนเมืองท่ีสะอาด สวยงามปราศจาก
มลภาวะ 
  ๑.๑๑ สงเสริมพัฒนากีฬาในกลุมประชาชนทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ 
  ๑.๑๒ สงเสริมอาชีพประชาชนทุกสาขาใหมีการรวมกลุมในรูปวิสาหกิจชุมชน 
  ๑.๑๓ สงเสริมและอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

 ๑.๑๔ ปรับปรุงและพัฒนา การทำงานของขาราชการ ลูกจาง  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
  ๒. นโยบายการบริหารทองถ่ิน  ท่ีจะดำเนินการภายในชวงระยะ ๔ ป 
  ๒.๑ นโยบายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ๒.๑.๑ พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน       
คูระบายน้ำ กิจการประปา ไฟฟาและโทรศัพทสาธารณะ 
  ๒.๑.๒ เสริมสรางมาตรการในการปองกัน และแกไขปญหาน้ำทวมขังในชุมชน 
  ๒.๑.๓ สงเสริมการพัฒนาภูมิทัศน ปรับปรุงยานชุมชน และสถานท่ีราชการ หนวยตาง ๆ ของเทศบาล     
อาทิเชน สำนักงานเทศบาล ท่ีทำการงานปองกันฯ และการจัดทำผังเมืองเทศบาลตำบลมาบอำมฤตใหสอดคลองกับ      
ทิศทางการพัฒนาบานเมืองท่ีนาอยู ชุมชนนาอยู 
  ๒.๒ นโยบายดานการพัฒนาสังคม 
  ๒.๒.๑ รณรงคสงเสริมกระบวนการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัย และจิตสาธารณะของคน
ในชุมชน 
  ๒.๒.๒ พัฒนาองคความรูสูชุมชน สรางชุมชนเทศบาล  ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู ท่ีมุงเนนคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา 
  ๒.๒.๓ สงเสริมและจัดทำแผนแมบทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุนชน การรวมกลุมทางสังคม องคกร
ชุมชน เพ่ือแกไขปญหาความยากจน และการสรางเครือขายการพัฒนาสังคมท่ีสอดคลองกับมิติความเปนเมืองนาอยูชุมชน
นาอยูอยางยั่งยืน บนพ้ืนฐานของการสรางความเขมแข็งใหกับภาคประชาชนและชุมชน 
  ๒.๒.๔ สงเสริมการพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค รวมท้ังการจัดสวัสดิการท่ีจำเปนพ้ืนฐาน
สำหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ และเชื่อมโยงการทำงานดานสวัสดิการสังคมกับศูนยพัฒนาสังคม 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เพ่ือขับเคลื่อนเรื่องศูนยบริการชุมชน แบบมีสวนรวม 
  ๒.๒.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมท่ีสอดคลองกับทิศทางของการสรางสรางสังคมท่ีอยูดีมีสุข       
มีความเปนท้ังบาน เมือง และชุมชนนาอยูของทองถ่ินเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
  ๒.๓  นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๒.๓.๑ สงเสริมการพัฒนายกระดับงานดานการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองครวมใหเกิดการตระหนักรู
และตื่นตัวตอการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยใชกระบวนการดานจัดการความรูเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน 
  ๒.๓.๒ สงเสริมการดำเนินกิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุข
ข้ันพ้ืนฐาน มุงเนนยุทธศาสตรการสรางนำซอม 
  ๒.๓.๓ สนับสนุนการควบคุมปองกันการเผยแพรระบาดของโรคติดตอ และโรคไมติดตอ ท่ีอันตราย และ
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน 
  ๒.๓.๔ สงเสริมงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผานกลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชนเขตเมือง (อสม.) 
  ๒.๓.๕ พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน ผูประกอบการ รานคา รานอาหาร เพ่ือเขาสู
มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาดอรอย 
  ๒.๓.๖ สงเสริมและพัฒนากิจกรรมท่ีสอดคลองกับการคุมครองผูบริโภค 
  ๒.๔ นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
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  ๒.๔.๑ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ดวยการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยป ๒๕๕๐ สำหรับ เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดมีโอกาส
เรียนฟรี เรียนดี และเรียนอยางมีคุณภาพ 
  ๒.๔.๒ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับศาสนศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และการ
พัฒนาศาสนสถาน 
  ๒.๔.๓ สนับสนนุและสงเสริมการสบืสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ๒.๔.๔ สงเสริมกิจกรรมการแขงขันกีฬาท้ังภายในและภายนอกชุมชน รวมท้ังกิจกรรมอันเนื่องในโอกาส
วันสำคัญของทางราชการ รัฐประเพณี และประเพณีทองถ่ิน  
  ๒.๕ นโยบายการจัดระเบียบชมุชน 
  ๒.๕.๑ เสริมสรางความเปนชุมชนเขมแข็ง และการพัฒนาชุมชนท่ีสอดคลองกับแนวทางของความเปน 
"บานเมืองนาอยูอยางยั่งยืน และสังคมอยูดีมีสุข" 
  ๒.๕.๒ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยใน
ชุมชน สรางเครือขายดานการบริการชวยเหลือฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกูภัย ตำรวจชุมชน และงานอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) 
  ๒.๕.๓ สงเสริมการสรางวินัยจราจรและสนับสนุนกิจกรรมการจัดระเบียบจราจรในยานชุมชน ตลอดจน
มาตรการสรางความปลอดภัยบนทองถนน  
  ๒.๖ นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ๒.๖.๑ สงเสริมกระบวนการเรียนรูภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และพัฒนาอาชีพ ท่ีเหมาะสม
กับทองถ่ิน 
  ๒.๖.๒ พัฒนายกระดับ และกระตุนใหเกิดการพัฒนากระบวนการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชน 
  ๒.๖.๓ สงเสริมกิจกรรมท่ีสอดคลองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๗ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและพลังงาน 
  ๒.๗.๑ รณรงคสงเสริมการสรางจิตสำนึกสาธารณะทางดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมและพลังงานแกประชาชน และชุมชน 
  ๒.๗.๒ พัฒนากระบวนการองคกรชุมชน ประชาชน และเยาวชน และการสรางเครือขายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานโดยชุมชน เพ่ือชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการขยะแบบ มีสวนรวม 
ตั้งแตตนทาง กลางทางและปลายทางอันนำไปสูการจัดการขยะ และการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการเปลี่ยนขยะเปน
พลังงานแกสชีวภาพ  และการพัฒนา คนหาพลังงานทางเลือกในระดับชุมชน 
  ๒.๗.๓ สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการ และการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมุงไปสูการลดสภาวะโลกรอน 
  ๒.๗.๔ สงเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) ท่ีเก่ียวของกับเรื่องการลดสภาวะ
โลกรอน รวมท้ังกิจกรรมทางดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและพลังงานในระดับชุมชน 
  ๒.๘ นโยบายดานการเมืองและการบริหาร (ภายในองคกรและภายนอกองคกร) 
  ๒.๘.๑ พัฒนาองคกรเทศบาลตำบลมาบอำมฤตใหเปนองคกรธรรมาภิบาล ท่ีมีหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี และเปนหนวยบริการสังคมท่ีดี มีมาตรฐาน ดวยการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา การสรางกระบวนการเรียนรู  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับ แก สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ และพนักงาน ซ่ึงเปนทรัพยากรบุคคลอันสำคัญ  
พรอมท้ังสรางเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน เพ่ือรองรับการบริการแตละดานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
  ๒.๘.๒ สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารและการเมือง ภายใตระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข  โดยพัฒนากลไกการทำงานในระบอบสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ควบคูไป
กับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม 
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  ๒.๘.๓ สงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ท่ีดำเนินกิจกรรม และ
โครงการตางๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมท้ังการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพ่ือพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู
ทิศทางของเมืองนาอยู ชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 
  ๒.๘.๔ ประสานงานเพ่ือกอใหเกิดการสรางเครือขายการทำงาน ท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ สวนราชการท่ีเก่ียวของ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) พรอมท้ังเปดโอกาสใหชุมชน และ
สังคม ไดเขาถึงการเฝาระวัง การตรวจสอบ และติดตามประเมินผล การดำเนินงานและการบริหารจัดการของเทศบาล
ตำบลมาบอำมฤตไดในทุกระดับ 
  ๒.๘.๕ สนับสนุนการพัฒนาองคความรู การนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใชกับการพัฒนา
องคกร สนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) ในมิติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทองถ่ินรวมกับ
หนวยงาน องคกร และสถาบันการศึกษาระดับทองถ่ินและระดับตางๆ 
  ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน มาตรา ๔๘ 
ทศ กำหนดให นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจำทุก
ปจึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การทองเท่ียว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 

ท่ี ชือ่โครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ งบอนุมัติ เบิกจายจริง 

1 โครงการขยายเขตระบบจำหนายน้ำประปา กองชาง 407,200 407,178 

  บริเวณทางข้ึนโรงพยาบาลมาบอำมฤต       

2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา 40,000 12,450 

3 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยพัฒนาคม 8 กองชาง 6,570,000 6,551,000 

  ม.13 กวาง 6 ม. ยาว 780 ม. หนา 0.15 ม.     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

4 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยทุงน้ำใส 2 ม.12 กองชาง 1,407,000 1,377,000 

  กวาง 6 ม.  ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม.     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

5 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเกษมสุข 8 ม.12 กองชาง 877,000 830,000 

  กวาง 6 ม.  ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม.     จายขาดเงินสะสม 

6 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยพัฒนาคม 1 ม.1 กองชาง 2,360,000 2,353,000 

  กวาง 6-9 ม.  ยาว 470 ม. หนา 0.15 ม.     จายขาดเงินสะสม 

7 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสุขสำราญ 3 กองชาง 228,000 214,000 

  ม.13 กวาง 2.3 ม. ยาว 48.3 ม. หนา 0.15 ม.     จายขาดเงินสะสม 

  และรางระบายน้ำ กวาง 0.5 ม. ลึก 0.3 ม.       

  ยาว 40 ม. พรอมฝาปด       

8 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู  กองชาง 3,193,000 2,914,101.81 

  พรอมฝาปด ถนนตำหนักหลวง ม.12     จายขาดเงินสะสม 

  กวาง 0.5 X 0.7 ม. ยาว 700 ม.       

9 โครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำประปา กองชาง 814,500 814,453.53 

  ถ.รัฐประสงค       

10 โครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำประปา กองชาง 114,400 114,358.89 

  ซอยเกษมสุข 4       
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมใหเกิดความม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ี ชือ่โครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ งบอนุมัติ เบิกจายจริง 

1 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สำนักปลัด 150,000 135,850 

  การพัฒนาทองถ่ิน       

2 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนา กองการศึกษา 3,000 ไมใชงบประมาณ 

  เด็กเล็ก       

3 โครงการสงเสริมดานสุขภาพของประชาชน กองสาธารณสุขฯ 50,000 15,515 

  ในเขตเทศบาล       

4 โครงการสงเสริมเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน สำนักปลัด 10,000 ไมใชงบประมาณ 

5 โครงการสงเสริมคุณภาพผูสูงอายุ สำนักปลัด 80,000 49,935 

6 โครงการจัดการแขงขันกีฬา กองการศึกษา 100,000 19,990 

7 โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันประเภทตาง ๆ กองการศึกษา 90,000 19,725 

8 โครงการจัดการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศเธอ กองการศึกษา 40,000 23,560 

  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์(19 ธ.ค.62)       

9 โครงการจัดงานวันเด็ก (11 ม.ค.63) กองการศึกษา 100,000 64,090 

          

10 โครงการจัดงานวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ สำนักปลัด 30,000 17,390 

  พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลฯ       

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการ กองสาธารณสุขฯ 70,000 68,910 

  ปองกันโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ     เงินสะสม 

  การทำหนากากอนามัยเพ่ือปองกันตนเอง       

  (30-31 มี.ค.63 และ 1-9 เม.ย.63 ณ สำนักงาน       

  เทศบาลตำบลมาบอำมฤต)       

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการ กองสาธารณสุขฯ 100,000 55,584 

  ปองกันโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ     เงินสะสม 

  การทำหนากากอนามัยเพ่ือปองกันตนเอง        

  (ตอเนื่อง)       

  (30-31 มี.ค.63 และ 1-9 เม.ย.63 ณ สำนักงาน       

  เทศบาลตำบลมาบอำมฤต)       

13 โครงการชวยเหลือประชาชนดานสงเสริมและ สำนักปลัด 52,000 49,786 

  พัฒนาคุณภาพชีวิตจากผลกระทบกรณีการแพร     โอนมาจากงบกลาง 

  ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     สำรองจาย 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืน 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ งบอนุมัติ เบิกจายจริง 

1 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค กองสาธารณสุขฯ 20,000 14,200 

2 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค กองสาธารณสุขฯ 120,000 104,000 

  พิษสุนัขบา       

3 โครงการสำรวจขอมูลจำนวนสัตวและข้ึนทะเบียน กองสาธารณสุขฯ 10,000 2,433 

  สัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย       

  จากโรคพิษสุนัขบา       

4 โครงการรณรงครักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ 15,000 4,975 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา 

                   แบบประชารัฐ    
ท่ี ชือ่โครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ งบอนุมัติ เบิกจายจริง 

1 โครงการรณรงคและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง สำนักปลัด 25,000 12,430 

  เทศกาลตาง ๆ       

2 โครงการติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณภายในและ สำนักปลัด 250,000 202,500 

  ภายนอกอาคารสำนักงาน       

3 โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส   30,000 19,500 

4 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ สำนักปลัด 85,000 84,374 

  (13-15 ก.พ.63)     โอนมาจากโครงการ 

        ท่ีไมไดดำเนินการ 
 
  ท้ังหมด 4 ยุทธศาสตรตามท่ีไดนำเรียนไปนะครับ  สวนโครงการท่ีไมไดทำก็เนื่องจากอยูใน

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอนำเรียนท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ๕.2 ขออนุมัติถอนคืนเงินรายรับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน    การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ขอ 94  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ   

นายจิรวัฒนฯ    เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายจิรวัฒน  โพธารส  ในฐานะเลขานุการสภาฯ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 94 เปน

กรณีท่ีตองคืนเงินภาษีท่ีบริษัทฯ โอนเงินเกินใหเรา เนื่องจากงานพัฒนารายได ไดดำเนินการ

เรงรัดเงินเพ่ิมภาษีปาย ประจำป พ.ศ. 2561-2562 ไปยังบริษัท โพสเซฟ กรุป จำกัด จำนวน 

4,973 บาท  และในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563  บริษัทฯ ไดโอนเงินเขาบัญชีเทศบาลตำบล  

มาบอำมฤต จำนวน 19,013 บาท ซ่ึงเงินจำนวนดังกลาวมากกวาจำนวนเงินท่ีไดเรงรัดเปน

จำนวน 14,040 บาท  ตามขอ 96 ถาเปนการขอคืนในปท่ีรับเงินเม่ือตรวจสอบถูกตองแลวให

เปนอำนาจอนุ มัติ โดยผูบริหารทองถ่ิน แต เนื่ องจากบริษัทฯ มาขอคืนภายหลังซ่ึงเลย
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ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปแลว  ขณะนี้ใชงบประมาณของป พ.ศ. 2564  จึงเปนการขอคืน

ภายหลังจากปงบประมาณท่ีรับเงินรายรับ เม่ือตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ขอนำเรียนครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะสอบถามไหมครับ  ถาไมมีใหยกมืออนุมัติถอนคืนเงินรายรับ

ใหกับบริษัท โพสเซฟ กรุป จำกัด  จำนวน 14,040 บาท ครับ 

มติท่ีประชุม  มติอนุมัติดวยเสียงเอกฉันท  (11 เสียง) 
ประธานสภาฯ 5.3 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการกอสราง ถนน คสล.บริเวณซอยพัฒนาคม 1 ขอเชิญกอง

ชางชี้แจงครับ 

นายอุกฤษฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายอุกฤษ  มอดตะคุ  หัวหนาฝายการโยธา  รักษาราชการ

แทนผูอำนวยการกองชาง ตามท่ีเทศบาลไดจัดทำโครงการเก่ียวกับการกอสรางถนนคอนกรีต 

ซอยธนาคารกรุงเทพฯ (พัฒนาคม 1) ความกวางเดิมไดกำหนดไว 6-9 ม. ยาว 740 ม.  เม่ือ

กลางเดือนท่ีผานมาก็พบปญหาอยู 2 เรื่องตรงบริเวณท่ีกอสรางคือ  1.น้ำทวมขัง 2.เขตทาง

บริเวณนั้นมันอยูในแนวของท่ีดินเอกชนทำใหมีขอจำกัดในเรื่องของผิวจราจร จึงมีการออกแบบ

ใหมในเรื่องของขนาดความกวาง โดยตอนทายระยะประมาณ 50 กวาเมตร ก็บีบใหถนนแคบลง 

และไดออกแบบรางระบายน้ำใสเขาไปแทนในพ้ืนท่ีตรงนั้นและใชสวนบนของรางระบายน้ำเปน

ผิวจราจร  รวมแลวพ้ืนท่ีตรงนั้นก็จะไดผิวจราจรประมาณ 4 เมตร เนื่องจากดานขวาท่ีติดกับ

บานเรือนมีรางระบายน้ำเดิมซ่ึงขวางอยู ตอไปในอนาคตอาจจะขยายไปถึงหลักเขตได  ตรงนั้น

คือสวนท่ีจะตองทำการเปลี่ยนแปลงทำใหขนาดของตัวโครงการเปลี่ยนแปลงไปดวย จากกวาง 

6-9 ม. เปน 3-9 ม. และใสรางระบายน้ำขนาดกวาง  50 ลึก 30 ความยาวท่ีใชในการกอสราง

ประมาณ 50 กวาเมตร ตัวเงินไมไดมีการเปลี่ยนแปลง เราสามารถสรางใหจบโครงการไดโดยได

วัตถุประสงคท่ีเพ่ิมข้ึนคือในเรื่องของการจัดการน้ำตรงนั้นไปไดในตัว และผิวจราจรครบถวน ขอ

นำเรียนเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะสอบถามไหมครับ  ขอเชิญ สท.อดิสรณฯ ครับ 

สท.อดิสรณฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายอดิสรณ  ภาสพานทอง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ กรณี

ถนนเสนพัฒนาคม 1 ผมก็พอทราบปญหาเก่ียวกับเรื่องหลักแดนแตทางกองชางไดอธิบายแลว  

การดำเนินการเราสามารถดำเนินการตอไปไดเลยใชไหมครับ ถาตกลงกับเจาของท่ีไดเรียบรอย

แลวผมจะไดตอบคำถามกับชาวบานไดถูก ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะสอบถามไหมครับ  ขอเชิญ สท.สุชาติฯ ครับ 

สท.สุชาติฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายสุชาติ  พันธุสถิตยวงศ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมจะ

สอบถามทางกองชางครับวาท่ีติดเขตบานเรือน ไมไดสำรวจกอนหรือครับ หรือวาประมูลเสร็จ

แลวถึงคอยมาสำรวจแลวเจอปญหามาแกภายหลัง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญกองชางชี้แจงครับ 

นายอุกฤษฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายอุกฤษ  มอดตะคุ  หัวหนาฝายการโยธา  รักษาราชการ

แทนผูอำนวยการกองชาง  ถาพูดในเรื่องของวิธีปฏิบัติการสำรวจในเบื้องตนก็จะสำรวจอยาง

ละเอียดเชนเดียวกันแตดวยขอจำกัดเรื่องของเวลาสวนหนึ่ง และในสภาพท่ีเราเห็นในปจจุบันท่ีมี

การสัญจร ทางกายภาพก็บอกไดวาถนนมีอยูแคพ้ืนท่ีท่ีเราเห็นอยู แตขอเท็จจริงในเรื่องของหลัก
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เขตท่ีดินถาเราไปใชขอกฎหมายมาสูรบกันมันก็จะลำบากกันท้ัง 2 ฝาย เลี่ยงการปะทะขอพิพาท

เรื่องท่ีดินจะดีกวาถาเราแกไขได  ก็เลยเลือกท่ีจะใชวิธีนี้  เพราะจากสภาพปจจุบันทานจะเห็นวา

มีการข้ึนรูป มีการเคลียริ่งเสนทาง ซ่ึงทางกองชางเองก็ไมไดคาดวาจะเกิดเหตุการณอยางนี้ ยังไง

ก็ขออภัยไวดวย  ครั้งตอไปก็จะใหเขมงวดรัดกุมมากกวานี้  แตขอมูลท่ีเราไดมาก็ตองนำมาพูดคุย

เพ่ือท่ีไดจะดำเนินการใหบรรลุเปาหมายตามโครงการ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะสอบถามอีกไหมครับ ถาไมมีขอใหยกมืออนุมัติเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการกอสราง ถนน คสล.บริเวณซอยพัฒนาคม 1 ครับ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติดวยเสียงเอกฉันท (11 เสียง)      
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  ขอเชิญนิติกรชี้แจงเรื่องกิจกรรมงานวันพอครับ 
นายจิรวัฒนฯ      เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายจิรวัฒน  โพธารส  ในฐานะนิติกรฯ ขอนำเรียนชี้แจง

เรื่องกิจกรรมตักบาตรขาวสารอาหารแหงเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชการท่ี 9  โดยเทศบาลตำบล
มาบอำมฤตไดกำหนดจัดงาน กิจกรรมดั งกล าว ข้ึน  ในวัน เสาร ท่ี  5  ธันวาคม 2563             
เวลา 07.30 น. พระสงฆจะพรอมกัน ณ วัดมาบอำมฤต และเวลา 08.00 น. จะเดินมารับ
บาตรขาวสารอาหารแหง บริเวณถนนพัฒนาคม ตั้งแตแยกทางเขาตลาดสดเทศบาลฯ ถึง      
หนาปอมตำรวจมาบอำมฤต (ปอมเกา)  ทาน สท.เปงใหการสนับสนุนขาวสารอาหารแหง 
จำนวน  500 บาท ทานใดจะรวมสนับสนุนก็สามารถแจงได  ขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ดวยนะครับ 
ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืนไหมครับ ขอเชิญ สท.สุชาติฯ ครับ 
สท.สุชาติฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายสุชาติ  พันธุสถิตยวงศ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมก็ขอ

ฝากไปทางกองชางครับ  ชวงนี้ก็มีการกอสรางถนนหลายสายนะครับ และฝนก็ตก  ท้ังผูรับเหมา
ปลอยปละละเลยบาง  ชาวบานเขาก็เดือดรอนเขาก็รองเรียนมา เชน กรณีลาสุดน้ำทวมซ่ึงชางก็
ดูแลอยางดี  แตบางกรณีซ่ึงเปนบางชวงนอกเวลาชาวบานเขาไมคอยเขาใจเราก็จะลำบากหนอย
นะครับ  ทุกเรื่องท่ีชาวบานรองเรียนมาผมก็ติดตอชางตลอดและชางก็แกไขไปไดดวยดี  และ
อยากจะฝากทางกองชางนะครับตองคอยดูแลสอดสองชวยเหลือชาวบานดวยนะครับคอย
ประสานกับผูรับเหมา  และอีกเรื่องหนึ่งประปาทางลงไทยแสงชาวบานเขาก็ดีใจซ่ึงเขารอคอยมา
นาน  เขาฝากถามมาวาจะเริ่มดำเนินการเม่ือไร  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    สมาชิกฯ ทานใดมีเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญ สท.อภิชาติฯ ครับ  
สท.อภิชาติฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ  จีนโดน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ชาวบานฝาก

ผมมาเรื่องไฟฟาสองสวางทางข้ึนโรงพยาบาล (สามแยก)  รบกวนทางกองชางสงพนักงานไป
สำรวจหนอยนะครับ  เพราะมันมืดผมกลัววาจะเกิดอุบัติเหตุ และเรื่องท่ีสอง ผมขอแจงครับวาท่ี
การรถไฟไดทำรถไฟรางคู  ข้ีฝุน ข้ีดิน ท่ีเขาวิ่งตอนนี้เสนหลัก (พัฒนาคม) ชาวบาน พอคา แมคา
ไดรับความเดือดรอนนะครับ  ยังไงชวยฉีดน้ำดวยนะครับ  ผมขอขอบคุณทานปลัดฯ รักษาการ 
ผอ.กองชาง  ท่ีชวยประสานกับการไฟฟาเสนทุงน้ำใส  เสนบานรองหลี ตอนนี้ไฟฟาเสนนี้ไมดับ
แลวนะครับ ชาวบานขอบคุณมากท่ีแกปญหาตรงจุด  และตรงเสนจุดตัดขามทางรถไฟ          
(นิ้งหนอง)  ท่ีเกิดปญหาท่ีผมไดแจงบอย ๆ ตองขอบคุณท่ีนำวัสดุไปอุดหลุมใหชาวบานสัญจรได
สะดวกมากข้ึน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืนไหมครับ ขอเชิญ สท.สมชายฯ ครับ 
สท.สมชายฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายสมชาย  ณะชำนาญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ผมอยาก

สอบถามเรื่องถนนเสนโรงไฟฟา ตอนนี้เทาท่ีรูคือเกินเวลาไป 14 วัน และไดขาววาผูรับเหมาจะ
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มาตอสัญญา เห็นรักษาการนายกแจงวาไมไดตอสัญญา คือ ถูกปรับแลว อีกซีกหนึ่งคือเดือดรอน
มาก ๆ เพราะทำชามาก อยากใหเทศบาลไปเรงใหสักนิดหนึ่ง  สวนประปาตรงไทยแสงไดขาววา
เทศบาลไดจายเงินใหกับการประปาแลว ไมทราบวาเขาจะดำเนินการเม่ือไร  และอีกเรื่องหนึ่งผม
อาจจะตกขาวไปตรงหนาเทศบาลผมเห็นกำลังไถปรับพ้ืนท่ีอยูไมทราบวาจะทำอะไร ขอบคุณ
มากครับ 

ประธานสภาฯ     สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืนไหมครับ ถาไมมีขอเชิญทานปลัดฯ ปฏิบัติหนาท่ีนายกฯ  ชี้แจง
ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ    เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหนาท่ี
นายกฯ กรณีท่ี สท.สุชาติฯ  เรื่องของผูรับจางปลอยปละละเลยการกอสรางถนนในเขตเทศบาล  
ไดกำชับกองชางรับทราบแลวครับ  และจะดำเนินการเพ่ือใหเปนผลในลำดับตอไป  สวนเรื่อง
ของการขยายเขตประปา ของ สท.สุชาติฯ ก็ขออธิบายพรอมไปกับของ สท.สมชายฯ เลยนะครับ
เสนถนนรัฐประสงค ตามท่ีทานรับทราบวาลงนามในสัญญาเปนโครงการท่ีตองดำเนินการกอน
สิ้นปงบประมาณ 2563 ก็ไดมีการลงนามไปแลว แตข้ันตอนของการเขาดำเนินการก็อยูท่ีการ
ประปา ซ่ึงมีเง่ือนของระยะเวลาดำเนินการอยูแลว การยืนราคาคือ 6 เดือน แตระยะเวลา
ดำเนินการนาจะประมาณ 120 วัน ถาผมจำไมผิด คือเขานาจะวางแผนไวแลว  ตอไปเรื่องไฟฟา
สองสวางของถนนตำหนักหลวงก็ฝากกองชางดวยครับรูสึกวาจะเปนโคมหลังเตา ตรงสามแยกท่ี
ไปทุงกะบาก ทุงมังกะตาล ทางกองชางก็ไดนำวัสดุยางมะตอยเกือบรอยถุงไปเชื่อมรอยตอใหแลว
เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับประชาชน  สวนถนนพัฒนาคม เรื่องของการลางเราไดมีแผนการ
ลางอยูแลว  เรื่องท่ี สท.ขอบคุณ ก็ยินดีท่ีจะใหบริการตามกำลังความสามารถและศักยภาพของ
เจาหนาท่ีนะครับ  สภาพผิวจราจรถนนวงศวานิช ผมดูแลวเขาก็ซอมใหคอนขางโอเค ทางขาม
จุดตัดรถไฟเราก็เห็นนะครับและทำกันตลอด  ซ่ึงโครงการรถไฟทางคูเจาหนาท่ีโครงการแจง
ความคืบหนาวาไดมีการตอสัญญาถึงเดือนกุมภาพันธ 2565 ก็อีกประมาณ 1 ป  สวนกรณีถนน
พัฒนาคม 8 ทางผูรับจางไดมีหนังสือเขามาเพ่ือขอขยายเวลา โดยอางเรื่องของ ดิน ฟา อากาศ 
ซ่ึงตามระเบียบไมสามารถใหขยายเวลาดำเนินการได เพราะไมใชเหตุสุดวิสัย  กรณีนี้ตอง
ประกาศเปนภัยพิบัติลงนามโดยผูวาราชการจังหวัด และระบุวาเกิดท่ีอำเภอไหน ตำบลไหน 
หมูบานไหน แตตรงนี้ไมมี จึงใชเปนหลักฐานไมได เขาจึงคุยอีกเรื่องหนึ่ง คือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยกรณีขอขยายเนื่องจากผลกระทบของโรคโควิด ซ่ึงเปนมาตรการท่ีประกาศ
ท่ัวประเทศ ตรงนี้มันมีเง่ือนไขหลักฐานท่ีจะขอประกอบ เชน กรณีผูรับจางมีแรงงานตางดาวซ่ึงมี
ผลกระทบตอการยายการจะพาคนเขามาทำงานไมได เหตุผลนี้ได แตตองมีหลักฐานวาคุณใช
แรงงานตางดาวจริง และมีผลกระทบจริง กับเรื่องวัสดุท่ีมีการนำเขาหรือสั่ง มีผลกระทบเรื่องการ
ขนสงตาง ๆ เหตุสืบเนื่องจากสถานการณโควิด 19  ถาเขาสามารถหาหลักฐานเหลานี้ไดก็จะ
สามารถนำมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได  แตท่ีไดประชุมคณะกรรมการไปแลว
คณะกรรมการไมเห็นชอบในการขยายระยะเวลา เขาจึงตองถูกปรับรายวัน ถนนผิวจราจรท่ียัง
ลาดไมไดเพราะถูกบังคับดวยคูระบายน้ำ คิดวาเดือนธันวาคมนาจะแลวเสร็จ  เรื่องสนามหญา
หนาเสาธงเดิมทีเดียวคิดเอาไววาเราจะปลูกผักสวนครัว หรือพืชไร  ครัวปนสุขทำนองนั้นครับ  
คือตรงนั้นมันมีหญาท่ีไมใชหญาแหวหมูคือทำอยางไรก็กำจัดไมได  ก็ไดความอนุเคราะหจาก
ประธานสมควรฯ เอารถไถมา แตหลังจากนั้นฝนตก ลวงเลยมาหญาก็ข้ึนอีก ตอนนี้ก็เอามาไถ
ใหม แลวเม่ือวานก็มาไถซ้ำอีกทีหนึ่ง   คือขางลางเปนท่ีชุมน้ำพอไถข้ึนมาดินมันเละ รถไถก็
ทำงานลำบาก เราพักคางดินเอาไวประมาณสัก 2 อาทิตยท่ีผานมา และเขามาไถซ้ำแลว  
โครงการท่ีจะปลูกตองดูอีกทีหนึ่งวาอนาคตอาจจะปรับแผนและเทเปนลานคอนกรีตหรืออาคาร
อเนกประสงคตองดูงบเงินอุดหนุน  ซ่ึงท่ีผานมาเราขอไป 4 โครงการ มีอาคารอเนกประสงคของ
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ศูนยเด็กเล็กแหงใหม  รถขยะอัดทาย  CCTV ของศูนยเด็กเล็ก  และถนนเสนศาลเจาท่ีเคยขอ
อนุมัติสภาไวครึ่งหนึ่งท่ีเปนถนนเชื่อมตอกับ อบต.ดอนยาง  ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ  เรื่องถนนท่ีทางสภาฯ อนุมัติให อบต.ดอนยางใชพ้ืนท่ีเพ่ือทำถนนจากกองทุนการยาง
แหงประเทศไทยไปน้ำตกมาบอำมฤต ตอนนี้เขาดำเนินการไปหรือยัง ขอเชิญปลัดฯ ชี้แจงครับ 

ปลัดเทศบาลฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหนาท่ี
นายกฯ เสนนั้นคือถนนปริทัศน ซ่ึงเปนโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอยูแลว 2 ชวง 
งบประมาณท้ังหมดเปนของ อบจ.ชุมพร ตอนท่ีเขาหาเสียงตำบลละ 1 ลาน เราก็ได 2 ครั้งตรง
นั้น  แลวเราไดมีการโยกงบท่ีตอเนื่องมาท่ีเสนตำหนักหลวง (ทางข้ึนโรงพยาบาลมาบอำมฤต)   
ก็ทำ 2 ชวง และมี 1 ป ท่ีเรานำงบมาทำลานจานรถพรอมรางระบายน้ำท่ีหนาโรงเรียน       
มาบอำมฤตวิทยา 2,500,000 บาท  และเม่ือปงบประมาณท่ีผานมาก็ไดมาตอเนื่องท่ีถนน
ตำหนักหลวงซ่ึงขาดอีกนิดหนอยก็จะเชื่อมตอกับถนนทางหลวงชนบท ตรงนั้นคิดวาเราคงตอง
จัดงบประมาณของเราไปดำเนินการเพ่ือใหตอเนื่องกับถนนทางหลวงชนบท ท่ีนี้ถนนเสนนี้ก็ขาด
ชวงท่ีจะดำเนินการไปจนถึงตัวน้ำตก อบต.ดอนยางไดมีหนังสือมาขออนุมัติการดำเนินกิจการ
นอกเขตซ่ึงเขาจะของบประมาณในการทำถนนเสนนี้ใหตอเนื่องไปถึงน้ำตก ทางสภาฯ ก็อนุมัติ
ใหดำเนินการ  และทาง อบต.ดอนยางก็นำโครงการเสนอขออนุมัติกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน   ในป งบประมาณ 63 ก็ไดอนุ มัติ งบประมาณมาป เดียวกับเสนพัฒนาคม 8            
(หนาโรงไฟฟา) เปนงบมาจากแหลงท่ีมาเดียวกันคือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน เราไดเปนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ำ 6 ลานกวา  สวน อบต.ได
เปนถนนลาดยาง 4 ลานกวา ซ่ึงตอเนื่องจากของเรา  คือจากการยางแหงประเทศไทยไปจนถึง
น้ำตก มาบอำมฤต ตอนนี้กำลังปรับพ้ืนท่ีเพ่ือจะลาดยาง  ในสวนของเราคือแยกซายท่ีจะไปออก 
ฝายหมู 13  ท่ีเปนบอเก็บน้ำสำรองของการประปาสวนภูมิภาค แตเปนของเราไมท้ังเสน  สวน
หนึ่งรอยกวาเมตรจากตัวฝายข้ึนมาอยูในเขต อบต.  แตท่ีเลยมาจนเชื่อมตอกับถนนลาดยางท่ีจะ
เขาน้ำตกเปนของเรา  ซ่ึงเราก็ไดทำการปรับผิวจราจรโดยใชหนายางของถนนพัฒนาคมไปลงไว 
ปรับเกลี่ย บด อัด สามารถวิ่งไดดี  อนาคตคิดวานาจะเปนเงินอุดหนุนถามีโอกาสจะขอเปน
คอนกรีตมาเชื่อมตอ  เพราะถนนในเทศบาลสวนใหญจะเนนเปนคอนกรีต  เพราะจะหาผูรับจาง
ไดงายและการดำเนินการซอมแซมงาย ขอนำเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    สมาชิกฯ ทานใดมีเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญ สท.สมชายฯ ครับ  
สท.สมชายฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายสมชาย  ณะชำนาญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เม่ือ 2 วัน 

มีคนพูดถึงเรื่องการลางคูระบายน้ำในเขตเทศบาลมาบอำมฤต  ซ่ึงผมจำไดวาไดมีการลอกเม่ือ
ครั้งท่ีนายกตึ๋งเขามาใหม ๆ  หลังจากนั้นรูสึกวาจะไมมีการขุดลอกอีก ไมทราบวาจะทำอีกเม่ือไร 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ     ขอเชิญทานปลัดฯ ปฏิบัติหนาท่ีนายกฯ ชี้แจงในสวนท่ีเหลือครับ 
ปลัดเทศบาลฯ    เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหนาท่ี

นายกฯ กรณีคูระบายน้ำ  ตอนนั้นเราประสานผูตองหาชั้นดีเขามาดำเนินการ  อีกสวนเราก็จาง  
ซ่ึงตรงนี้เคยคุยกับทางกองชาง  กรณีการจางเราจะขุดลอกเสนท่ีเคยดำเนินการไปแลวคือเสน
จากหนาบาน สท.โกย จุดหนึ่ง  สวนตัวในทอ พอดีมีหนังสือประสานจากทางเรือนจำกรณีหาก
เราตองการใชบริการผูตองหาชั้นดีกอนท่ีจะพนโทษ  ก็ดูอยูวาเราจะสนับสนุนในเรื่องของขาว
ปลาอาหาร  คิดวาจะใชบริการของผูตองหาเหลานี้ครับ  ใหสำนักฯ วางแผนเรื่องนี้อีกทีนำเรียน
ชี้แจงใหทราบ  ขอบคุณครับ         

ประธานสภาฯ    เลขานุการสภาฯ มีเรื่องชี้แจงเพ่ิมเติม  ขอเชิญครับ 
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นายจิรวัฒนฯ     เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายจิรวัฒน  โพธารส  ในฐานะเลขานุการสภาฯ ขอเรียน
ชี้แจงเรื่องวันท่ี 4 ธันวาคม เม่ือสักครูตกหลนไปนิดหนึ่ง  รูปแบบเราจะตั้งโตะไวตรงกลาง รถจะ
วิ่งซาย-ขวา  พระออกจากวัดประมาณ 7.30 น. รบกวนทาน สท.ประสิทธิ์ฯ ประสานมูลนิธิ
มาบอำมฤตเพ่ือขอยืมโตะ-เกาอ้ีครับ  ขอนำเรียนเทานี้ครับ 

ประธานสภาฯ    มีอีกเรื่องนะครับ  เรื่องสลากกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำป 2563 ของสภาฯ ซ่ึง
ปฏิบัติหนาท่ีนายกฯ นำมาให  ราคาใบละ 100 บาท ก็ขอใหสมาชิกซ้ือคนละ 1 ใบนะครับ  
ทานใดจะสนับสนุนขาวสารอาหารแหงก็ติดตอไดท่ีสำนักปลัดนะครับ ขอเชิญ สท.อภิชาติฯ ครับ 

สท.อภิชาติฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ  จีนโดน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เรื่องตักบาตร
ขาวสารอาหารแหง วันท่ี 5 ธันวาคม ผมอยากใหมีเจาหนาท่ีประสานงาน เพราะเวลางานมันจะ
วุนวายครับ  ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ     ใครมีขอสงสัยอ่ืนอีกไหมครับ ถาไมมีอะไรแลวผมก็ขอปดประชุมครับ ขอขอบคุณทาน 
 ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหนาท่ีนายกฯ  เลขานุการสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขาราชการ และ

ผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมขอปดประชุมครับ ขอบคุณครับ 
ปดการประชุม  เวลา ๑1.30 น.         
  
 
 

            
(ลงชื่อ)                เลขานุการสภาฯ/นิติกรฯ 

 

 (นายจิรวัฒน  โพธารส) 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                   เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน/ผูจดรายงานการประชุม 
 

 (นางสาวกุลยา  สุวรรณนิกขะ) 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
(นางอรวรรณ  พันธุสถิตยวงศ) 

 
         
 
 

(ลงชื่อ)            คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

       (นายสมชาย  ณะชำนาญ) 
 
 

 
(ลงชื่อ)            คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

 

       (นายอดิสรณ  ภาสพานทอง) 
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                                          รับรองถูกตอง 
 

 
(ลงชื่อ)            ประธานสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 

 

           (นายสมควร  เทวชู) 
     
 
 
 
 
 
 


